
 
 
 
 
 
 

 
  

รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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o25 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

o25 - การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม (1) (2)
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รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนพิจิตรพิทยาคม (ชุดที่ 5 ปีท่ี 4) 
ครั้งที่ 2/2567 

เมื่อวันที ่29 มีนาคม พ.ศ. 2567 
ณ ห้องประชุม อาคาร 1 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 

---------------------------------------------------------------------------------------- 
ผู้มาการประชุม 

1. พลโทฉลวย    แย้มโพธิ์ใช้   ประธานกรรมการ 
2. นายเสน่ห์จิตต  สุภศิริรักษ์  กรรมการ 
3. นายบุญธรรม  อ่อนจันทร์   กรรมการ 
4. นายลาภ  องค์วรวุฒิ   กรรมการ 
5. นายสุทัด      ชื่นผล   กรรมการ 
6. นายทรงกิต   จันทรมณี   กรรมการ 
7. นายอนุชา  ศรีสุทธิรักษ์   กรรมการ 
8. นายสุเทพ  บุญวัฒน์   กรรมการ 
9. นายเฉลิมพล  ทองโคตร   กรรมการ 
10. นายนเรศ  จุลบุตร   กรรมการ 
11. นายฌานวัฒน์   นิ่มสวัสดิ์   กรรมการ 
12. นายชุมพล  สุวิเชียร   กรรมการและเลขานุการ 

ผู้ไม่มาประชุม ( ติดภารกิจ ) 

1. นายสุขเสริม  ไพบูลย์ศิริ   กรรมการ 
2. พระเมธีธรรมประนาท   กรรมการ 
3. พระครูวิภัชธรรมโสกิต   กรรมการ 

ผู้เข้าร่วมการประชุม 

1. นางปริญญา  ไทยลา   รองฝ่ายบริหารวิชาการ 
2. นางสาวนัยรัตน์  ชัยสุข   รองฝ่ายบริหารงานงบประมาณ 
3. นางสาวดวงรัตน์  สาชะนำ  รองฝ่ายบริหารงานบุคคล 
4. นางสาวพรทิพย์  อ่อนชูศรี  รองฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
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เริ่มประชุมเวลา   10.30 น. 

ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องประธานแจ้งใหท้ี่ประชุมทราบ 
1.1 การดำเนินการที่ผ่านมา โดยภาพรวมท่านผู้อำนวยการโรงเรียน มีความเป็นเลิศ เรื่อง

การมอบรางวัล การจัดกิจกรรมต่างๆที่ปลูกฝังความเป็นพิจิตรพิทยาคมเป็นที่น่าพอใจ โดยใช้หลักการการ
เข้าใจ เข้าถึงพัฒนา ของรัชกาลที่ 9 เป็นข้อมูลเชิงประจักษ์ หลักการของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หลักการ
ประยุกต์เพ่ือเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน การจบการศึกษาและมีงานทำเพื่อกลับมาพัฒนาโรงเรียน ทำให้โรงเรียน
พิจิตรพิทยาคมเป็นที่น่าภาคภูมิใจ 

มติที่ประชุม        รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2567 วันที่ 11 มกราคม พ.ศ.2567 

มติที่ประชุม        รับรองรายงานการประชุม  

ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

กลุ่มงานบริหารวิชาการ (รองปริญญา  ไทยลา) 

ผอ.ชุมพล  สุวิเชียร   กล่าวเสนอเพื่อทราบแทนรองปริญญา  ไทยลา การสอบ O-NET ทางสพฐ.ประกาศ
นักเรียนจะสอบหรือไม่สอบก็ได้ ซึ่งเมื่อปีที่แล้วนักเรียนโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมไม่ได้สอบ ปีนี้จึงขอความร่วมมือ
นักเรียนให้มาสอบ O-NET นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มาสอบ O-NET มีจำนวนรายวิชาที่สอบ  4 รายวิชา 
คือ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และภาษาไทย ผลปรากฏว่า วิชาคณิตศาสตร์ มีนักเรียนได้คะแนน
เต็ม 100 คะแนน และมีนักเรียนสอบได้คะแนนสูงสุดในจังหวัดพิจิตร ทั้ง 4 รายวิชา จึงขอแจ้งที่ประชุมทราบ 

3.1 กำหนดการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 วันที่ 16 พฤษภาคม 2567 
- นักเรียนห้องเรียนพิเศษ ม.4และม.5 เปิดเรียนในวันที่ 7 – 13 พฤษภาคม 2567 
- กิจกรรมปรับพ้ืนฐานนักเรียน ม.1และม.4 ในวันที่ 14 – 15 พฤษภาคม 2567   

มติที่ประชุม      รับทราบ 

3.2 การรับนักเรียนปีการศึกษา 2567 

3.2.1 การรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ 

       - ห้องเรียนพิเศษ ม.1 มีทั้งหมด 3 ห้อง รับครบจำนวน 138 คน 
       - ห้องเรียนพิเศษ ม.4 มีทั้งหมด 2 ห้อง รับครบจำนวน 66 คน 

3.2.2 การรับนักเรียนห้องเรียนปกติ 

    - ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทสอบคัดเลือกทั่วไป การรับสมัครนักเรียน
เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖7 ห้องเรียนปกติ ประเภท
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ ประเภทนักเรียน
ห้องเรียนหลักสูตรวิทยาศาสตร์พลังสิบ ประเภทนักเรียนความสามารถด้านดนตรี
และประเภทนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ มีผู้สมัครจำนวน 605 คน รับจำนวน 360 คน 

    - ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนโควตา รับไว้ จำนวน 260 คน  
ณ วันที่ 19 มีนาคม 2567 (รายงานตัวนักเรียน) 

/ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4… 
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- ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทสอบคัดเลือกทั่วไป การรับสมัครนักเรียน
เข้าเรียนต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖7 ประเภทสอบคัดเลือก
ทั่วไป ห้องเรียนหลักสูตรวิทยาศาสตร์พลังสิบ ความสามารถด้านดนตรีและประเภท
นักเรียนเงื่อนไขพิเศษ มีผู้สมัคร จำนวน 240 คน รับเพิ่มตามแผนการเรียน จำนวน  
100 คน  

สรุปการรับนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567 มีจำนวน
นักเรียนทั ้งหมด 498 คนและระดับชั ้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567 
จำนวนนักเรียนทั้งหมด 426 คน 

มติที่ประชุม      รับทราบ 

3.3 การกำหนดหมายเลขห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ปีการศึกษา 
2567 ตามประกาศ เรื่อง หมายเลขห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
4  ปีการศึกษา 2567 ประกาศ ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์  พ.ศ.2567 และตารางกำหนด
หมายเลข (เอกสารหมายเลข 1)  

ผอ.ชุมพล  สุวิเชียร   ในปีนี้มีเพิ่มห้องเรียนเป็นห้องเรียน SMTE จำนวน 1 ห้อง ซึ่งได้นักเรียนเพิ่มจากเดิม 
และได้เปลี่ยนแปลงเลขห้อง (เอกสารหมายเลข 1) เรียงจากห้อง 1/1 ห้องวิทย์พลังสิบ ซึ่งไม่ใช่ห้องเรียนพิเศษ 
เป็นห้องเรียนปกติ โดยใช้การเรียนจากหลักสูตรของสพฐ.โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติม แตกต่างจากห้อง SMAT 
ตรงไม่มีเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม หลักสูตรคล้ายกันกับห้องเรียนพิเศษ ห้องวิทย์พลังสิบ รับจำนวน 40 คน การ
รายงานตัวหากมีผู้ที่สอบได้และสละสิทธิ์หลังจากรายงานตัวแล้ว จะเรียกตัวสำรองที่ตามลำดับอีกครั้งและ
ประกาศทางเว็บไซต์ของโรงเรียน ขณะนี้การรับนักเรียนเต็มทุกห้องและได้ขึ้นบัญชีตัวสำรองไว้ ห้องเรียนพิเศษ
ที่เปิดใหม่ SMTE มีจำนวน 30 คนต่อห้องเรียน ซึ่งเปิดใหม่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1และ4  

นายเฉลิมพล  ทองโคตร สอบถามนักเรียนเดิมที่เรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรียนที่เดิมต่อหรือไม่ 

ผอ.ชุมพล  สุวิเชียร   กรณีนักเรียนเรียนต่อมีหลากหลายกรณี บางคนติด0,ร และไม่แก้ผลการเรียนทำให้
เรียนไม่จบตามเวลา ทำให้เสียสิทธิ์ในการเรียนต่อ บางกรณีเลือกโปรแกรมที่เรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 
ไม่ได้ตามโปรแกรมที่เลือกก็เปลี่ยนที่เรียนก็มีอยู่เป็นบางกรณีที่เกิดขึ้น 

มติที่ประชุม      รับทราบ 

กลุ่มงานบริหารบุคคล (รองดวงรัตน์  สาชะนำ) กล่าวเสนอเพื่อทราบ ดังนี้ 

3.4  สรุปจำนวนบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ปีงบประมาณ 2567 
  จำนวนผู้บริหาร 5  คน และจำนวนข้าราชการคร ู 128  คน  (รวมช่วยราชการ) 
 - กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   16  คน 
 - กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ฯ  15  คน 
 - กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   32  คน 
 - กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   19  คน 
 - กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  18  คน 
 - กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา    9  คน 
 - กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ     7  คน 
 - กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ    8  คน 

/แนะแนว... 
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 - แนะแนว       4  คน 
จำนวนครูช่วยราชการ  3  คน ดังนี้ 
      1. นางฉัตรศรณ์  หาแก้ว วิชาเอกสังคมศึกษา  
มาจากโรงเรียนอนุบาลนางรอง (สังขกฤษณ์อนุสรณ์)/สพป.บุรีรัมย์เขต 3 
  2. นางสุมิตรา  จันทร์แย้ วิชาเอกชีววิทยา  
มาจากโรงเรียนพะเยาพิทยาคม/สพม.พะเยา 
  3. นางมัณฑนา  อนุสกุล จันทร์พานิช   
วิชาเอกฟิสิกส์  มาจากโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย/สพม.เชียงใหม่ 
ย้ายไปช่วยราชการ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม จังหวัดอุทัยธานี วันที่ 25 มีนาคม 2567 
จำนวนครูอัตราจ้าง ชาวไทย     5  คน 
จำนวนครูอัตราจ้าง ชาวต่างชาติ     5  คน 
จำนวนลูกจ้างประจำ(พนักงานขับรถ)   2  คน 
ลูกจ้างชั่วคราวเงินเขตพื้นท่ีฯ      2  คน 
ลูกจ้างชั่วคราวเงินโรงเรียน             28  คน 

-  แม่บ้าน    8   คน   
-  คนสวน    8   คน   
-  เจ้าหน้าที่ธุรการ   9   คน   
-  ยาม (กลางคืน)    1   คน   
-  รปภ. (รูปแบบบริษัท)   1   คน 

จำนวนข้าราชการเกษียณอายุราชการ ปี 2567 9  คน 
-  ผู้อำนวยการโรงเรียน  1 คน ( ผอ.ชุมพล  สุวิเชียร ) 
-  ข้าราชการครู 7 + ช่วยราชการ  1  ได้แก่ 

  1. นางไพรัชฎา  ไทยเที่ยง  วิชาเอก ภาษาอังกฤษ 
  2. นายจิตรกาญ  ขำทองระย้า  วิชาเอก การงานอาชีพ 
  3. นายฌานวัฒน์  นิ่มสวัสดิ์        วิชาเอก คณิตศาสตร์ 
  4. นางนิพิศ  วิเชียรสรรค์  วิชาเอก คณิตศาสตร์ 

5. นางสุภาพร  ช่วยพยุง         วิชาเอก คณิตศาสตร์ 
6. นายสมบัติ  ใจปินตา   วิชาเอก พลศึกษา 
7. นางอรสา  ศิลปวรณ์วิวัฒน์  วิชาเอก แนะแนว 
8. นางฉัตรศรณ์ หาแก้ว  วิชาเอก สังคมศึกษา  (ช่วยราชการ) 

คุณทรงกิต   จันทรมณี สอบถามเรื่องการจ้างลูกจ้างของโรงเรียน 

ผอ.ชุมพล  สุวิเชียร   โรงเรียนจ้างลูกจ้างชั่วคราว โดยมีงบการจ้างเริ่มต้นที่ 8,000 บาท บางคนทำแล้วก็
ออกจากงานก็มีแต่โรงเรียนมีงบประมาณเพียงพอต่อการจ้างเพียงเท่านี้ 

คุณทรงกิต   จันทรมณี อย่างไรก็ตามด้วยความห่วงใย เนื่องจากข่าวโรงเรียนทางจังหวัดเชียงราย เกิดเหตุเรื่อง
การอยู่เวรรักษาการณ์ของโรงเรียน มีผลทำให้คุณครูเกิดอันตราย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจึง
ประกาศเรื่อง การยกเลิกการอยู่เวรยามรักษาการณ์ แต่ด้วยโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมเป็นโรง เรียนขนาดใหญ่
พิเศษ ที่มีทรัพย์สินทางราชการอยู่มากมาย ท่านผู้อำนวยการมีแนวทางการดำเนินการอย่างไร 

/ผอ.ชุมพล  สุวิเชียร...   
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ผอ.ชุมพล  สุวิเชียร   กล่าวว่าโรงเรียนได้ยกเลิกการให้คุณครูอยู่เวรรักษาการณ์ในวันหยุดและได้จ้างรปภ.และ
ยามมารักษาการณ์แทน ซึ่งก็ยังมีความเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยเพราะมีเหตุเกิดขึ้นเมื่อครั้งการแข่งฟุตบอล
ที่สนามกีฬากลางที่ผ่านมา มีผู้ประสบอุบัติเหตุรถยนต์หักหลบรถจักรยานต์ยนต์ตัดหน้า จึงพุ่งเข้าชนที่รั้ว
กำแพงของโรงเรียนให้เกิดความเสียหาย ไดห้ารือการรับผิดชอบซ่อมรั้วกับผู้ที่พุ่งชนรั้วจนเกิดความเสียหายแก่
ทรัพย์สินของราชการและมอบหมายให้รองพรทิพย์  อ่อนชูศรี ติดตามและดำเนินการต่อไป 

ผอ.ชุมพล  สุวิเชียร  ที่ราชพัสดุได้แจ้งหนังสือเรื่องพ้ืนที่บ้านพักในตำแหน่งผู้อำนวยการและบ้านพักครูบริเวณ 
ตรงข้ามกับวัดท่าหลวง หากไม่ได้ใช้ประโยชน์และไม่ดูแลจะต้องยกให้ที่ราชพัสดุ โรงเรียนจึงทำหนังสือชี้แจงไป
ยังที่ราชพัสดุ เนื่องจากไม่มีงบประมาณในการซ่อมแซม ซึ่งอยู่ระหว่างการของบประมาณ จึงไปทำรั้วลวดหนาม
และตัดหญ้า แต่ยังไม่มีงบในการรื้อถอนบ้าน และจะทำโครงการของบในการสร้างหอพักให้ข้าราชการครู 

คุณบุญธรรม  อ่อนจันทร์ แจ้งให้รีบดำเนินการตอบกลับไปยังที่ราชพัสดุก่อน 15 วันหลังจากได้รับหนังสือ
ทันท ี

ผอ.ชุมพล  สุวิเชียร  ทางโรงเรียนได้ตอบกลับชี้แจงเป็นหนังสือเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

คุณเฉลิมพล  ทองโคตร  การแก้ปัญหา เรื่องการเวรรักษาการณ์ในวันหยุด โรงเรียนมีกล้องวงจรปิดยังใช้งาน
ได้หรือไม ่

ผอ.ชุมพล  สุวิเชียร  โรงเรียนมีกล้องวงจรปิดและใช้งานได้ 

มติที่ประชุม    รับทราบ 

กลุ่มงานบริหารงบประมาณ  (รองนัยรัตน์  ชัยสุข) เสนอเพื่อทราบ 

3.5 การจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 งบลงทุน               
ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (งบผูกพันปีงบประมาณ 2568 - 2569)                         

 ตามที ่โรงเรียนเสนอของบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 316 ล/57 -ก 
งบประมาณจำนวน 22,037,000 บาท เสนอไปยังสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา         
ขั้นพื้นฐาน และเจ้าหน้าที่จากสำนักนโยบายและแผน สำนักงานคณะกรรมการศึกษา                
ขั้นพื้นฐาน ลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพอาคารเรียน ณ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม เมื่อวันที่                         
19 มกราคม 2567 พิจารณาแล้วเห็นว่าโรงเรียนมีความขาดแคลน จำนวนห้องเรียน                       
11 ห้องเรียน จึงให้เปลี่ยนจากอาคารเรียนแบบ 316 ล/57-ก เป็นอาคารเรียนแบบ 
212 ล/57-ก งบประมาณจำนวน 18,423,000 บาท 

มติที่ประชุม         รับทราบ 

3.6 การอนุมัติเก็บเงินบำรุงการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2567 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร ได้แจ้งอนุมัติการเก็บเงินบำรุงการศึกษา         
ปีการศึกษา 2567 เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
พิจิตร ที ่ศธ 04322/ว 424 ลงวันที ่ 31 มกราคม 2567 (เอกสารหมายเลข 2)                     
โดยในปีการศึกษา 2567 ยังมีการเก็บเงินอื่น ๆ ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ดังนี้ 

1) เงินระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาผู้ปกครองนักเรียนทุกคน                            
คนละ 300/ปี 

/2)เงินค่าสมัครเข้าเป็นสมาชิก... 
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2) เงินค่าสมัครเข้าเป็นสมาชิกเครือข่ายจากผู้ปกครองนักเรียน ม.1และม.4                             
คนละ 350 บาท 

3) เงินค่าระบบสารสนเทศออนไลน์สำหรับดูแลช่วยเหลือนักเรียน  จาก
นักเรียนทุกคน คนละ 185 บาท/ปี 
4) เงินระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาและปรับปรุงห้องเรียนพิเศษ ม.1 และม.4     
คนละ 4,500/3 ปี 

มติที่ประชุม         รับทราบ 

3.7 รายงานการใช้เงินบำรุงการศึกษา และเงินระดมทรัพยากรฯ ปีการศึกษา 2566 
โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ได้เก็บเงินบำรุงการศึกษา และเก็บเงินระดมทรัพยากรเพ่ือพัฒนา
คุณภาพการศึกษา โครงการระดมทรัพยากรเพื ่อจัดหาสื ่อ วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ 
เทคโนโลยี และอื ่น ๆ จึงขอรายงานการใช้เงินบำรุงการศึกษา ปีการศึกษา 2566 
(เอกสารหมายเลข 3) 

มติที่ประชุม         รับทราบ  

กลุ่มงานบริหารทั่วไป  (รองพรทิพย์  อ่อนชูศรี) เสนอเพื่อทราบ 

3.8 การดำเนินงานของสมาคมศิษย์เก่าพิจิตรพิทยาคมโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุน
ส่งเสริมการศึกษาและช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ได้มีการจัดกิจกรรม
แข่งขันกอล์ฟการกุศล  เมื่อวันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา การจัดหารายได้         
ได้รับยอดเงิน 1 ล้านบาทเศษ และขอประชาสัมพันธ์การจัดงาน“คืนสู่เหย้าชาวน้ำเงิน
ชมพู วันวานยังหวานอยู่” ในวันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม 2567 นี้  ขอเชิญชมคอนเสิร์ต
เพื ่อการศึกษา วงดนตรี The Palace และวงดนตรี The Parkinson จัดหารายได้                
เพ่ือสมทบทุนปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำนักเรียน  

คุณเฉลิมพล  ทองโคตร  การปรับปรุงซ่อมแซมได้ดำเนินการสำรวจห้องน้ำหรือยัง 

รองพรทิพย์  อ่อนชูศรี  ได้สำรวจเรียบร้อยแล้ว เป็นปัญหาของกลิ่นที่ลอยขึ้นจากโถปัสสาวะของนักเรียนชาย
ทำให้ส่งกลิ่นเหม็น โรงเรียนได้ดำเนินการของงบอย่างเร่งด่วนไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
พิจิตร แต่ต้องรอการพิจารณาจากการของบฯดังกล่าว จึงหารายได้เพ่ิมเติมในการปรับปรุง 

ผอ.ชุมพล  สุวิเชียร  ขณะนี้โรงเรียนได้ดำเนินการนำน้ำควันไม้เทลงโถปัสสาวะนักเรียนชาย เพ่ือดับกลิ่นไม่พึง
ประสงค ์

คุณเสน่ห์จิตต  สุภศิริรักษ์  ห้องน้ำท่ีอยู่นอกอาคาร และในอาคาร ควรมีความปลอดภัยมีข่าวเกิดการข่มขื่นใน
ห้องน้ำทำให้เกิดความเป็นห่วง และการใช้ห้องน้ำควรให้นักเรียนช่วยรักษาความสะอาด 

คุณบุญธรรม  อ่อนจันทร์  เสนอควรทำบ่อบำบัดเพราะห้องน้ำเก่าไม่มีบ่อบำบัด เป็นถังบำบัดให้หมดและ     
ให้ระวังเรื่องการอุดตันของท่อไม่อย่างนั้นจะไม่สามารถลดกลิ่นและระบายได้ 

มติที่ประชุม         รับทราบ 

/3.9พิธีบวงสรวงบูรพากษัตริย์ไทย… 
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3.9 พิธีบวงสรวงบูรพากษัตริย์ไทย 9 พระองค์ ณ ศาลาแห่งความจงรักภักดี ในวันศุกร์        
ที่ 19 เมษายน 2567 เวลา 09.09 น. ณ ศาลาแห่งความจงรักภักดี  โดยมีการอันเชิญ     
รูปหล่อสมเด็จพระนารายณ์ องค์ที่ 9 มา ณ ที่ตั้งพลับพลาที่ประทับบูรพระกษัตริย์ไทย        
ศาลาแห่งความจงรักภักดี เรียนเชิญคณะกรรมการฯทุกท่าน 

พลโทฉลวย  แย้มโพธิ์ใช้  นิมนต์พระสงฆ์ช่วงเช้าเจริญพระพุทธมนต์ และนิมนต์เจ้าอาวาสวัดหิรัญญาราม 
หรือวัดบางคลาน มาด้วยในพิธีการ 

มติที่ประชุม         รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

กลุ่มงานบริหารงบประมาณ (รองนัยรัตน์  ชัยสุข) 

4.1 ขอความเห็นชอบ การขอใช้เงินบำรุงการศึกษาเหลือจ่ายจากปีการศึกษา 2566        
โดยรายการค่าจ้างบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาจะนำมาใช้ในการจ้างบุคลากร
ประจำสำนักงานด้วย (เอกสารหมายเลข 3) 

มติที่ประชุม          เห็นชอบ/อนุมัติให้ใช้เงินตามหลักการใช้เงินบำรุงการศึกษา 

4.2 ขอความเห็นชอบ การพิจารณาคัดเลือกหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2567 
โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ได้ดำเนินการแต่งตั ้งคณะกรรมการคัดเลือกหนังสือเรียน                
ตามขั ้นตอนที ่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐานกำหนดไว้ และ ได้ผ่าน                 
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการและคณะกรรมการภาคี                
4 ฝ่ายเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2567 (เอกสารหมายเลข 4) 

คุณเฉลิมพล  ทองโคตร   เสนอให้ทำแบบประเมินหนังสือที่ใช้ในปี 2567 เมื่อใช้หนังสือครบ 1 ปีให้ให้
ผู้ปกครองและนักเรียนได้ประเมินความพอใจมากน้อยเพียงใด ในการจัดซื้อหนังสือในปีการศึกษา 2567 
รองปริญญา  ไทยลา  ฝ่ายวิชาการได้ดำเนินการจัดทำ Google Form เรียบร้อยแล้ว และจะสรุปให้ที่ประชุม
ได้รับทราบผลความพึงพอใจในการใช้หนังสือจากผู้ปกครองและนักเรียน เมื่อครบ 1 ปี จะเสนอเพื่อทราบ              
ในที่ประชุมอีกครั้ง หนังสือเพ่ิมเติม เป็นวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ตามหลักสูตรฯ 

มติที ่ประชุม       เห็นชอบการจัดซื ้อหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2567 และเห็นชอบการจัดซื้อ                    
หนังสือเรียนเพิ่มเติม กรณีมีเงินเหลือจากการจัดซื้อหนังสือเรียนในครั้งที่ 1 

4.3 ขอความเห็นชอบการส่งใช้เงินเข้ารายได้แผ่นดิน รายการเงินประกันสัญญา จำนวน              
3 ราย สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2/2566              
เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2566 

1. ประกันสัญญาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 4,560 บาท ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2548 
2. ประกันสัญญาซื้อครุภัณฑ์ 5,920 บาท ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2550 
3. ประกันสัญญาซื้อครุภัณฑ์ 14,950 บาท ลงวันที่ 29 กันยายน 2552 

      รวมทั้งสิ้น 25,430 บาท (สองหมื่นห้าพันสี่ร้อยสามสิบบาทถ้วน) 
ผอ.ชุมพล  สุวิเชียร  ได้ดำเนินการติดตามผู้รับจ้างแล้ว แต่ไม่พบเนื่องจากระยะเวลาที่นาน ตั้งแต่ปี 2548 
โรงเรียนจึงปรึกษาไปยังสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ฝ่ายการเงินและสินทรัพย์ ได้ให้ข้อเสนอแนะ
ส่งเงินไปยังรายได้แผ่นดิน หากมีผู้รับจ้างมาทวงถามให้ขอเงินคืนจากเงินรายได้แผ่นได้ แต่ในปัจจุบันการ
ทำงานไม่มียอดคงค้าง 

/มติที่ประชุม... 



๘ 
 

มติที่ประชุม         เห็นชอบในการส่งเงินเข้ารายได้แผ่นดิน ตามรายการที่ 1 - 3 

กลุ่มงานบริหารบุคคล (รองดวงรัตน์  สาชะนำ) 

 4.4 ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนพิจิตรพิทยาคม  
เรื่อง การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจำปี 2567 (การย้ายกรณีปกติ) ครั้งที่ 1                     
ยื่นมา จำนวน 20 ราย (เอกสารหมายเลข 5) 

มติที่ประชุม          รับทราบ ไม่ขอเสนอรายช่ือ ยินดีรับทุกคนตามที่ได้รับการพิจารณาจากผู้เกี่ยวข้อง 

ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องอ่ืน ๆ  

พลโทฉลวย  แย้มโพธิ์ใช้    1) ภายในหน่วยงานอยากให้คณะครูได้รับประทานอาหารร่วมกัน 
      2) อยากให้ส่วนกลางได้แก้ปัญหาการอยู่เวร การยกเลิกฯ ควรให้งบประมาณ 
                                  การจ้างผู้เฝ้าเวรยามรักษณ์มากกว่า อย่างเช่น บ้านพักครูให้ทำให้เพียงพอ                                 
                                  การอำนวยความสะดวกให้ครู 
      3) อยากให้มีระบบข้อมูลนักเรียน รวบรวมความต้องการเรียนต่อสาขาใด  

   4) ระบบการทำปุ๋ย ปุ๋ยใบไม้ 
   5) การจัดวางถังขยะ 
   6) การใช้สิ่งที่มีอยู่ในโรงเรียนให้ก่อเกิดประโยชน์ให้มากที่สุด 

เลิกประชุม  เวลา 12.30 น. 

 

          (นางสาวอมรรัตน์  เจริญทิม)     ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
      คร ูวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 

   (นายชุมพล  สุวิเชียร)        ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
      ผู้อำนวยการโรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 

     พลโท 
              (ฉลวย    แย้มโพธิ์ใช้)      ผู้รับรองรายงานการประชุม 

    ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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